






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

9 มีนาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์โรคโควิด 19</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยตัวเลขล่าสุดจากองค์การอนามัยโลก พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์โอมิครอน 99.6% ส่วนสายพันธุ์ที่แรงที่สุดขณะนี้ คือ XBB.1.5 สำหรับไทยยังพบผู้ติดเชื้อใหม่ในระดับเกินพันต่อวัน จึงจำเป็นต้องป้องกันตนเองต่อเนื่อง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าห้องไอซียู รพ.วิชัยยุทธ เปิดเผยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดเดือน ก.พ. พบ 71 ราย ซึ่งลดลงต่อเนื่อง ถือว่าอยู่ช่วงขาลงแม้เปิดให้ต่างชาติเข้ามา เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ การใส่หน้ากากและหมั่นล้างมือ ช่วยลดการติดและแพร่เชื้อไวรัสทางเดินหายใจทุกชนิด ขอให้ทุกคนไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละครั้ง และฉีดวัคซีนไฟเซอร์รุ่น 2 ได้ตามความสมัครใจ</p>	-
 กัญชา	
<p>นโยบายกัญชา</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ news1live)</p> <p>- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ กระทรวงสาธารณสุข เชิญ “ซูวิทย์” ดีเบตเรื่อง “กัญชา” เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยระบุว่า คุณซูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ คัดค้านกัญชาเสรี จึงจะรณรงค์ให้ไม่เลือกพรรคภูมิใจไทย โดยอ้างว่าห่วงเด็กเยาวชน แต่คุณซูวิทย์กลับมีร้านขาย “ช่อดอกกัญชา” เพื่อนันทนาการอยู่ในโรงแรมของตัวเอง ทั้งของลูกชาย และเปิดให้เช่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ส่วนตนมีแค่การวิจัยและรณรงค์ให้ประชาชนสามารถมีกัญชาเพื่อการพึ่งพาตัวเองได้ แต่ให้มีกฎหมายควบคุมในระดับเหล่าและบุรี รวมถึงการควบคุมเรื่องเด็กและเยาวชน และไม่ต้องกลับไปเป็นยาเสพติดอีก พร้อมกล่าวถึงกฎหมายต่างๆ ที่สธ.ได้ดำเนินการเพื่อควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ประสงค์ และเชิญคุณซูวิทย์ มาดีเบตเนื่องจากที่ผ่านมามีการพูดผ่านสื่อฝ่ายเดียวในเรื่องกัญชาซึ่งคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เพื่อให้สังคมรับทราบความจริงในเรื่องกัญชาร่วมกัน</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กรม.อนุมัติเพิ่มเงิน อสม.-อสส.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงประเด็นการเพิ่มค่าป่วยการ อสม. ที่ออกมาช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ทำให้มีพรรคการเมืองออกมาเคลมผลงานถึง 3 พรรค และอสม.มองว่าตกเป็นเครื่องมือของการเมือง ว่า สธ.ได้ตั้งค่าตอบแทน อสม.ปีงบประมาณ 2567 ไว้ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2565 เชื่อว่าทุกคนเห็นความสำคัญทุ่มเทเสียสละของ อสม. อายากมีส่วนสนับสนุนซึ่งสธ.เป็นหน่วยงานที่ดูแล อสม. แต่การผลักดันต้องให้เครดิต กรม. ที่เห็นชอบด้วย ส่วนประเด็นพนักงานลูกจ้าง สธ. ตัดพ้อผู้บริหารที่อนุมัติค่าเสี่ยงภัยปฏิบัติงานโควิด 19 การบรรจุข้าราชการโควิด 19 รอบ 2 และเรื่องสิทธิสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งล่าช้าต่างจาก อสม. ที่ทำได้รวดเร็วนั้น สธ.และตัวแทนภาคีลูกจ้างได้มีการประชุม คทง.พัฒนาและปรับปรุงสวัสดิการของลูกจ้างชั่วคราวและพอส.ร่วมกันไปก่อนหน้านี้ โดยได้มีการเพิ่มค่าโอทีทุกสายงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ แนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวกรณีบุคลากรที่ถูกเรียกร้องบ่อย ๆ ได้หารือกับสำนักงาน ก.พ. จัดตั้งคณะทำงานเรียกว่า HR Sandbox Human Resources</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>-นายธนกร วังบุญคงชนะ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง กรณีกรม. เห็นชอบการเพิ่มค่าป่วยการ อสม. และออสส. ว่า ถือเป็นผลงานของรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ และเป็นความร่วมมือของพรรคร่วมรัฐบาลทุกฝ่าย ดังนั้นเมื่อเป็นผลงานของรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาลสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสานต่อนโยบายได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน สก๊อปพิเศษ</p> <p>-นายวันชัย จิรังบุญสถิตย์ นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า กรณี กรม.อนุมัติงบประมาณสนับสนุนเงินช่วยเหลือ อสม.ในปี 2567 ทำให้หลายพรรคการเมืองพยายามจะไขว่คว้าเป็นผลงานของตัวเอง หากมองว่า อสม.เป็นฐานคะแนนเสียงให้กับพรรคการเมืองที่ดี ทั้งนี้ ในมุมมองนักวิชาการ อสม.ถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่มีประโยชน์ บรรเทาเรื่องสาธารณสุข เนื่องจากการแพทย์ของประเทศไทยยังไม่สามารถนำบุคลากรทางแพทย์ไปดูแล ปชช. ได้ทั่วถึง หากนักการเมืองใช้ อสม.เป็นเครื่องมือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องรู้เท่าทัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน สก๊อปพิเศษ</p> <p>-การปรับขึ้นค่าตอบแทนให้ อบต.หรือ อสม.-ออสส. เป็นเรื่องของการตอบแทนการทำงาน ไม่มีใครคัดค้านในเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นมาบ้าง แต่จะมีคำถามที่มุ่งไปยังฝ่ายการเมืองเป็นหลัก ในเรื่องการหาเสียงเลือกตั้ง ว่าเป็นความบังเอิญหรือจงใจที่มาแรงมืออนุมัติในช่วงท้ายของรัฐบาล</p>	
<p>เตรียมออก พ.ร.ฎ.ดูแลปกป้องกันโรค 3 กองทุน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ผจก., เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 7 ,TNN,ThaiPBS,thecoverage, mcot, thebangkokinsight, workpointtoday, hfocus, isranews, newtw, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.เจตน์ ธรรมทัชอารี เลขาธิการ สปสช. ร่วมแถลงข่าว ความคืบหน้าให้ผู้มีสิทธิประกันสังคม ข้าราชการ ใช้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบ สปสช. “เตรียมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาอบ สปสช.ดูแลบสร้างเสริมสุขภาพแก่คนไทยทุกคน” ว่า ปัจจุบันประเทศมี 3 กองทุนในการดูแลสุขภาพของคนไทย ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ, กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ซึ่งการจัดสรรงบประมาณการวินิจฉัยรักษาโรคนั้นไม่มีปัญหา แต่บาง ในส่วนการส่งเสริมป้องกันโรค มีเพียง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ระบุไว้ชัดเจน ส่วนงบกองทุนประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการไม่มีส่วนนี้ แต่มีมาตรา 6 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติระบุว่า การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคสามารถบูรณาการดูแลร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ จึงมีการชะลอการจัดสรร พร้อมเตรียมออกร่าง พ.ร.ฎ. 6 ฉบับ เพื่อการรองรับให้ถูกกฎหมายมากขึ้น และในวันพรุ่งนี้ (9 มี.ค.) เวลา 16.30 น. จะมีการประชุมบอร์ด สปสช.เร่งด่วน เพื่อพิจารณาเรื่องทั้งหมดนี้ และเสนอ รมว.สธ. นำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ต่อไป</p>	-
<p>ค่าเสี่ยงภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน thaigov hfocus thailandplus)</p> <p>-นายสรรเสริญ นามพรม ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. เปิดเผยความคืบหน้าการดูแลกลุ่มพนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข ว่า ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางดำเนินการร่วมกัน ได้ดำเนินการแล้วดังนี้ 1.การยกเลิกการจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ (รายเดือน/รายวัน) และปรับเป็น พกส. นั้น อ.ก.พ. ได้มีมติอนุมัติกรอบอัตราค่าจ้างใหม่แล้ว จะให้หน่วยงานทยอยลดการจ้างงานประเภทลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ (รายเดือน/รายวัน) และ สนับสนุนเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่เป็นประจำ 2. การขอรับค่าเสี่ยงภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กยผ.ได้เสนอปรับปรุงข้อบังคับสธ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ (ฉบับที่ 10) แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.คลัง 3. การขอรับค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 ทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน และหน่วยงานภายนอกสังกัดทั้งมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 งบกลางทั้งสิ้น 7,181,617,200 บาท เรื่องอยู่ที่สำนักงบประมาณ และอยู่ระหว่างเสนอ ครม. พิจารณา 4. การปรับค่าทำงานนอกเวลา (OT) ได้ปรับค่าตอบแทนจากเดิมอัตรา 300 บาท เป็น 330 บาทแล้ว ส่วนการปรับเพิ่มจาก 330 บาท เป็น 400 บาทรับไว้พิจารณาต่อไป 5.การช่วยเหลือเรื่องภาระหนี้สินและลดรายจ่ายของพอส. ได้หารือกับธ.ออมสินในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อออกมาตรการช่วยเหลือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่สามารถสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ เนื่องจากบางส่วนราชการ ไม่มีเงินบำรุงเพียงพอ อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ,แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์ ,workpoint , thaigov, thebangkokinsight, thaipbs , bangkokbiznews)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วพบพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกิน 51 มคก./ลบ.ม. ซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพติดต่อกันเกิน 3 วัน 15 จังหวัด ได้แก่ น่าน ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,แพร่ ,พะเยา ,ลำพูน ,ลำปาง ,แม่ฮ่องสอน ,อุตรดิตถ์ ,สุโขทัย ,ตาก ,พิษณุโลก ,เพชรบูรณ์ ,นนทบุรี และกทม. ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว 15 จังหวัด และจะเปิดเพิ่มอีก 6 จังหวัด โดยกรมควบคุมมลพิษประเมินสถานการณ์ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนสถานการณ์ฝุ่นจะลดลง อาจมีปัญหาอีก 1-2 สัปดาห์ ได้สั่งการโรงพยาบาลในสังกัด ฝั่าระวังและดูแลผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศต่อเนื่อง ติดตามปัญหาสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคทางปอดและหัวใจ รวมถึงเด็กเล็ก โดยช่วงที่มีค่ามีฝุ่นสูงควรเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ลดการใช้รถยนต์แบบเผาไหม้หันมาใช้พลังงานไฟฟ้า ดูแลสภาพแวดล้อมและสุขภาพร่างกายตนเอง - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ฝุ่น PM 2.5 มีขนาดเล็กมากเมื่อหายใจเข้าไปและกระจายไปยังอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย อาจทำให้เกิดการอักเสบตามมา เช่น ปอด มีทั้งอาการเฉียบพลัน เช่น ไอ แสบคอ น้ำมูกไหล ไปถ้าหายใจเข้าเป็นเวลานานจะทำให้มีอาการเหนื่อย หอบ หายใจลำบากจากโรคปอดและโรคของเส้นเลือดหัวใจ นอกจากนี้ยังมีรายงานทำให้ผู้ป่วยเบาหวานอาการแย่ลง มีผลต่อการตั้งครรภ์ เป็นมะเร็งได้ - นพ.เกรียงไกร นามไธสง ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ที่มีขนาดอนุภาคเล็กมาก จึงมีทั้งในอาคารและนอกอาคาร โดยเฉพาะในอาคารที่ไม่มีหน้าต่างหรือประตูที่ปิดมิดชิดและอยู่ในบริเวณที่คุณภาพอากาศไม่ดี ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ใส่หน้ากากที่กรองฝุ่นขนาดเล็กได้ เช่น หน้ากาก N95 หลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้าน ในบริเวณที่มีค่ามลพิษอากาศสูง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก หญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรหมั่นทำความสะอาดบ้าน ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศในแอปฯ Air4Thai หรือข่าวสารตามช่องทางต่างๆ อยู่เสมอ และรพ.นพรัตนราชธานีได้จัดทำ clinic มลพิษ online ใน official line โดยจะมีแบบเตือนสภาพอากาศ แบบประเมินอาการตนเอง และมีแพทย์ตอบปัญหาในคลินิกตลอดเวลา - นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผอ.รพ.นครพิงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เปิดคลินิกมลพิษออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินอาการเบื้องต้น ศึกษาหาข้อมูลความรู้การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันผลกระทบสุขภาพจากฝุ่น แนะนำประชาชนหมั่นตรวจเช็คค่าฝุ่นละอองแต่ละวัน หากพบค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้ม หรือมีค่าเกิน 51-90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ควรลดการทำกิจกรรมในพื้นที่โล่งนอกอาคาร มาทำกิจกรรมภายในอาคารแทน หากจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้ง พร้อมทั้งประเมินตนเองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม <p>บทความ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ศิริราชพยาบาล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ต่อทารกในครรภ์จนถึงวัยเด็กเล็ก สัมพันธ์กับการมีคุณภาพการนอนในวัยเด็กที่แยกลง โดยเฉพาะในช่วงอายุ 0-3 ปี อาจทำให้เด็กมีปัญหาการหายใจผิดปกติระหว่างการนอนและภาวะง่วงนอนมาก เด็กที่กินนมแม่จนถึง 6 เดือนพบความผิดปกติมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองตามมา ตอกย้ำถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฝุ่น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่ออนาคตเยาวชนของชาติ 	
<p>งบริษัชามะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sonhitalk</p> <p>- พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในช่วง 5 ปี ผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพฯ เพิ่มมากขึ้นจากกว่า 1 แสนราย เป็น 2.5 แสนราย บอร์ด สปสช.มีมติดำเนินนโยบาย “โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้” (Cancer Anywhere) เพิ่มการเข้าถึง ลดคิวรอคอยรักษา ทั้งผ่าตัด ให้เคมีบำบัด และรังสีรักษา เพิ่มศักยภาพพร.รับส่งต่อเฉพาะด้าน รังสีรักษา 39 แห่ง ส่วนงบประมาณที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งอยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 7% จากงบบัตรทองทั้งหมด 1.7 แสนล้านบาท มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การควบคุมงบฯ จึงเน้นป้องกันและควบคุมโรค เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มะเร็งช่องปาก และมะเร็งเต้านม หากพบในระยะเริ่มแรก มีโอกาสรักษาให้หายและค่าใช้จ่ายต่ำกว่าระยะลุกลาม และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ส่วนการใช้ยา มะเร็งแบบมุ่งเป้า มีผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งให้คำแนะนำการรักษา ผู้ป่วยได้รับยาตามโปรโตคอล นำยามะเร็งรายการใหม่ ๆ บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์มากขึ้น และมีกลไกต่อรองยาราคาแพง</p>	
<p>งาน International Tourism Berlin (ITB) 2023</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, hfocus, topnews, ch3plus, thailandplus) -พญ.ศรียา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า รพ. ร่วมกับ ททท. ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอในงาน International Tourism Berlin (ITB) 2023 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิต ภายใต้แนวคิด Sustainable Wellness เน้นความยั่งยืน วัสดุปลอดภัย ใช้น้ำ และอัตลักษณ์ความเป็นไทย นำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ผสมผสานกับแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ หรือ Wellness ซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจ มีความต้องการสูง รวมถึงประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, mono29, mcot, ch3plus, TNN, plewseengern)</p> <p>-นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คก.บุหรี่ไฟฟ้ากับอนาคตของประเทศ โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า มีผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยจำนวนมาก โดยมีคนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่จริง และประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อนุญาตให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย แต่ในประเทศไทยยังผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ขัดกับวิถีชีวิตและหลักสากล ทำให้ควบคุมได้ยากมาก จึงคิดว่าควรทำให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย พร้อมย้ำบุหรี่ไฟฟ้า เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่คิดว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่จริง ซึ่งมีจำกัดทางกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาเปลี่ยนส่วยเป็นภาษีได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, บางกอกทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>-นายมาริช กรณียวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มลาซาตควันยาสูบ เผยกรณี รมว.สธ. ย้ำว่ายังไม่มียกนโยบายให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายว่า ผิดหวังที่สธ.ยอมให้เครือข่ายหมอมอเอ็นจีโอบางกลุ่มครอบงำการกำหนดนโยบาย ไม่ยอมศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า และยังคงให้ข้อมูลด้านเดียวกับประชาชน พร้อมตั้งคำถามการแบนบุหรี่ไฟฟ้าป้องกันเยาวชนได้จริงหรือ ทำไมยังมีชาวเยาวชนใช้กันมากมาย</p> <p>-นายอาสา ศาลิกบุตร ตัวแทน ECST กล่าวว่า มีหลายพรรคการเมืองที่สนใจจะนำเรื่องการปลดล็อกบุหรี่ไฟฟ้ามาเป็นนโยบายและพร้อมช่วยผลักดันเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ 10 ล้านคน และคนรอบข้างที่ต้องได้รับควันมือสองอีกกว่า 15 ล้านคน ซึ่งเชื่อว่าคนกลุ่มนี้พร้อมจะทะเลาะแค้นให้พรรคการเมืองและผู้สมัครที่รับฟังและเข้าใจในความต้องการดังกล่าว</p>	
<p>โจรจัดบ้านพัก สสจ.อุดรธานี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>-ร.ต.อ.วรวิทย์ ชูยลา รองสารวัตร สภ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายบุกเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้านพัก ชรก. ของ นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สสจ.อุดรธานี พบทรัพย์สินสูญหายหลายรายการ โดยตร.ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุ และเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี</p>	
<p>นิ้วในถุงน้ำดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Facebook</p> <p>-เพจหมอไผ่ ทรชนะฯ โพสต์ภาพพร้อมข้อความ กรณีผ่าตัดเคสที่มาปรึกษา จาก facebook เป็นหญิงอายุ 41 ปี กินข้าวแล้วอืดๆ แน่นๆ ท้อง เหมือนกรดไหลย้อน มีจุกข้าวไปหลัง หลังทำอัลตราซาวด์ พบนิ้วจำนวนมาก ต้องผ่าตัดส่องกล้อง พบก้อนนิ้วจำนวนมากกว่าที่คิดไว้</p>	